

BÁO CÁO KẾT QUẢ

**Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm,
Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.**

I- Đặc điểm tình hình:

Năm 2018 là năm thứ 3 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Bắc Ninh lần thứ XXI. Năm thành phố thực hiện chủ đề công tác “ *Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ; nâng cao chất lượng hạ tầng đô thị*” Công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Thành phố luôn được cấp uỷ và chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo thường xuyên, đảm bảo thực hiện theo qui định của pháp luật, góp phần giữ vững và ổn định tình hình, phục vụ tốt cho việc phát triển kinh tế - xã hội. Kết quả cụ thể như sau:

II- Kết quả thực hiện:

1- Công tác thanh tra:

Đã phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018 gồm: 04 cuộc thanh tra kinh tế xã hội tại 04 xã, phường; chỉ đạo thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác quản lý Nhà nước ở các cơ quan đơn vị, địa phương năm 2018; tiến hành thanh, kiểm tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

UBND thành phố ban hành 05 kết luận 05 cuộc thanh tra, kiểm tra từ năm 2017 gồm: 02 cuộc kiểm tra đột xuất (*kiểm tra việc quản lý, đầu tư xây dựng công trình tu bổ, tôn tạo Nhà thờ tổ chùa Diên Phúc, khu Khúc Toại, phường Khúc Xuyên; kiểm tra công tác thu, quản lý và sử dụng các khoản thu tại Dự án khu nhà ở số 1 của khu 2 và 3, phường Đại Phúc*); 03 cuộc kiểm tra theo kế hoạch về việc quản lý, sử dụng đất đai tại 03 phường: *Kinh Bắc, Võ Cường, Vân Dương*;

Chỉ đạo Thanh tra thành phố tiến hành 02 cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2018 gồm: *thanh tra công tác quản lý, đầu tư xây dựng cơ bản công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Thượng Đồng, phường Vạn An; thanh tra công tác quản lý, đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp đường giao thông Khắc Niệm đoạn Khu Sơn - Ba Huyện, hạng mục bê tông nhựa.*

Qua thanh tra, kiểm tra đã yêu cầu giảm trừ khi phê duyệt quyết toán các hạng mục xây dựng 29.854.400 đồng; thu hồi về ngân sách Nhà nước 395.000.000 đồng; thu hồi 01 giấy chứng nhận QSD đất do cấp sai quy định của pháp luật về đất đai; kiểm điểm trách nhiệm đối với các tập thể và cá nhân có liên quan đến sai phạm (trong quản lý kinh tế, đất đai. Đã thu hồi về ngân sách Nhà

nước 120.000.000 đồng; đã và đang tiến hành kiểm điểm tập thể và cá nhân sai phạm theo kết luận thanh tra, kiểm tra

2- Về tiếp dân.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, tại Trụ sở tiếp công dân HĐND - UBND thành phố đã tổ chức tiếp định kỳ 11 phiên định kỳ và 03 phiên phục vụ Lễ công bố Quyết định công nhận thành phố Bắc Ninh là đô thị loại I và khai mạc Đại hội TDĐT thành phố lần thứ VIII, với 78 lượt người tới khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị 43 vụ việc.

UBND các xã, phường đã tiếp dân theo định kỳ 454 phiên với 394 lượt người tới khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị 83 vụ việc.

Nhìn chung, việc tiếp công dân được duy trì có nề nếp, theo đúng lịch đã được thông báo trước. Trong các buổi tiếp dân do lãnh đạo UBND thành phố chủ trì, với sự tham gia của các ngành có liên quan. Các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, đề nghị của công dân được tiếp nhận, giải đáp và hướng dẫn công dân kịp thời. Sau mỗi buổi tiếp dân, đều có văn bản chỉ đạo của Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch UBND thành phố giao việc cho cơ quan chuyên môn, UBND các xã, phường giải quyết hoặc tham mưu giải quyết vụ việc.

3- Về xử lý và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

* Về xử lý đơn thư:

Tổng số đơn thư UBND Thành phố nhận được từ nhiều nguồn khác nhau là 316 đơn, trong đó:

150 đơn không thuộc thẩm quyền, đơn trùng nội dung, đơn đã được xem xét giải quyết, công dân không nhất trí tiếp tục có đơn nhưng không cung cấp được chứng cứ mới nên không xem xét xử lý.

Còn 166 đơn phải xem xét, xử lý (giảm 04 đơn so với cùng kỳ năm 2017), trong đó có: 05 đơn khiếu nại, 06 đơn tố cáo và 155 đơn kiến nghị, phản ánh. Kết quả phân loại xử lý như sau:

- Thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố: 50 đơn (03 đơn khiếu nại; 01 đơn tố cáo; 46 đơn kiến nghị, phản ánh).

- Thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã, phường: 116 đơn (02 đơn khiếu nại; 05 đơn tố cáo; 109 đơn kiến nghị, phản ánh)

Nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, đề nghị chủ yếu về việc quản lý đất đai, tài chính, đầu tư xây dựng; về quá trình bồi thường thu hồi đất, giải phóng mặt bằng; lấn chiếm, tranh chấp đất đai... Các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, đề nghị của công dân đã được xử lý kịp thời.

* Về giải quyết đơn thư:

- Giải quyết khiếu nại:

Toàn thành phố phải xem xét giải quyết 05 đơn, đã xem xét giải quyết 04 đơn, còn 01 đơn đang xem xét, giải quyết.

+ Thuộc thẩm quyền giải quyết của chủ tịch UBND thành phố và các ngành là 03 đơn, đã xem xét giải quyết 02 đơn, còn 01 đơn đang xem xét, giải quyết.

+ Thuộc thẩm quyền của UBND các xã, phường là: 02 đơn, đã xem xét giải quyết 02 đơn.

- Giải quyết tố cáo:

Toàn thành phố phải xem xét giải quyết 06 đơn, đã xem xét giải quyết 04 đơn, còn 02 đơn đang xem xét giải quyết. Cụ thể như sau:

+ Thuộc thẩm quyền giải quyết của chủ tịch UBND thành phố và các ngành là 01 đơn, đã xem xét giải quyết 01 đơn.

+ Thuộc thẩm quyền của UBND các xã, phường là: 05 đơn, đã xem xét giải quyết 03 đơn, còn 02 đơn đang xem xét giải quyết.

- Giải quyết đơn kiến nghị, phản ánh:

Toàn thành phố phải xem xét, giải quyết và trả lời 155 đơn.

Đã xem xét và trả lời 126 đơn (UBND Thành phố và các cơ quan thuộc thành phố trả lời: 40/46 đơn; các xã, phường trả lời: 86/109 đơn), còn 29 đơn đang xem xét trả lời.

Qua giải quyết khiếu nại tố cáo, kiến nghị, đề nghị đã kiến nghị giảm trừ khi phê duyệt quyết toán các hạng mục xây dựng 52.180.812 đồng; kiểm điểm trách nhiệm đối với các tập thể và cá nhân có liên quan đến sai phạm trong quản lý đầu tư, xây dựng. Đã và đang tiến hành giảm trừ số tiền trên và kiểm điểm tập thể và cá nhân sai phạm theo kết luận thanh tra, kiểm tra.

4- Việc thực hiện các kết luận, quyết định sau thanh tra, kiểm tra:

Trong 6 tháng đầu năm phát sinh 07 kết luận, quyết định sau thanh tra kiểm tra, giải quyết tố cáo yêu cầu: kiến nghị giảm trừ khi phê duyệt quyết toán các hạng mục xây dựng 82.035.212 đồng; thu hồi về ngân sách Nhà nước 395.000.000 đồng; thu hồi 01 giấy chứng nhận QSD đất do cấp sai quy định của pháp luật về đất đai; kiểm điểm trách nhiệm đối với các tập thể và cá nhân có liên quan đến sai phạm trong quản lý kinh tế, đất đai. Hiện nay đã thu hồi về ngân sách Nhà nước 120.000.000 đồng; đang tiến hành giảm trừ 82.035.212 đồng; đã và đang tiến hành kiểm điểm, xử lý tập thể và cá nhân sai phạm theo kết luận thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư.

Hiện nay thành phố còn phải thực hiện 05 quyết định, kết luận còn tồn đọng trước đây với yêu cầu: Thu hồi số tiền 608.913.347 đồng ở phường Vạn An và xã Nam Sơn; cấp giấy chứng nhận QSD đất cho 31 hộ dân khu Mồ, phường Khắc Niệm; thu hồi 18 lô đất bán trái thẩm quyền ở khu Thượng, phường Khắc Niệm; tháo dỡ 01 ngôi nhà vi phạm hành lang lưới đường điện;

5- Công tác kiểm tra, rà soát những vụ việc theo Kế hoạch 2100/KH-TTCTP của Thanh tra Chính phủ.

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch 2100/KH-TTCTP ngày 19/9/2013 của Thanh tra Chính phủ về việc tiếp tục kiểm tra rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố

cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài. Sau khi rà soát UBND tỉnh đã xác định Thành phố phải giải quyết 11 vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị vượt cấp, tồn đọng, kéo dài (trong đó có 03 vụ việc theo Kế hoạch 2284/KH-UBND ngày 14/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh và 08 vụ việc ngoài Kế hoạch 2284/KH-UBND). UBND thành phố đã tăng cường chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương có biện pháp xử lý, giải quyết dứt điểm hoặc tham mưu giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài trên. Đến nay, 03 vụ theo Kế hoạch 2284/KH-UBND đã được giải quyết, UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh rà soát, tham mưu UBND tỉnh ra văn bản chấm dứt, không thụ lý giải quyết. Đối với 08 vụ việc ngoài Kế hoạch 2284/KH-UBND, Thành phố đã giải quyết xong 05 vụ việc, còn 03 vụ việc đang xem xét, giải quyết.

III- Đánh giá chung:

1-Uu Điểm:

- Công tác thanh tra đã chủ động phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật về các lĩnh vực quản lý đất đai, tài chính để kịp thời tiến hành thanh tra đột xuất, giúp địa phương ổn định và phát triển.

- Công tác tiếp công dân đã được duy trì thường xuyên, có nề nếp, theo quy định của pháp luật về tiếp dân.

- Các đơn thư khiếu nại, tố cáo được UBND thành phố xem xét, giải quyết kịp thời, cơ bản đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Đối với các vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài đã chỉ đạo các ngành chuyên môn phối hợp xem xét, giải quyết dứt điểm, hoặc báo cáo, đề nghị Tỉnh ban hành văn bản chấm dứt khiếu kiện. Tỷ lệ giải quyết đơn thư nói chung đạt: 81% (134 đơn/166 đơn).

- Các vi phạm qua thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã được xem xét, kiến nghị xử lý kịp thời, nhằm ổn định tình hình ở địa phương, đơn vị.

- Các quyết định, kết luận sau thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo mới phát được thực hiện nghiêm túc.

2- Tồn tại, hạn chế:

- Việc giải quyết đơn thư ở một số đơn vị còn chưa đảm bảo thời gian, còn phải đôn đốc nhắc nhở nhiều lần.

- Ở một số xã, phường công tác quản lý đất đai, tài chính còn bị buông lỏng. Việc xử lý các vi phạm trong lĩnh vực đất đai chưa thường xuyên, kịp thời, có những vi phạm để kéo dài nhiều năm không xử lý, gây lãng phí tài nguyên và khó khăn trong quá trình xử lý của cấp có thẩm quyền.

- Việc thực hiện các kết luận quyết định sau thanh tra, kiểm tra ở một số xã, phường còn chậm.

IV- Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

6 tháng cuối năm 2018, công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ cơ bản sau:

- Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho cán bộ, công chức và nhân dân thông qua các hội nghị, các buổi tiếp công dân, quá trình giải quyết đơn thư để nhân dân nắm, thực hiện cũng như giám sát việc thực hiện của các cơ quan chức năng;

- Phát hiện kịp thời để tiến hành thanh tra đột xuất đối với các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao;

- Duy trì công tác tiếp dân theo định kỳ, xử lý và giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đúng trình tự, thủ tục qui định; Tăng cường chỉ đạo các xã, phường giải quyết dứt điểm các vụ việc ngay từ khi mới phát sinh, để hạn chế đơn thư vượt cấp, phức tạp;

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn của thành phố tham mưu, giúp các xã, phường thực hiện dứt điểm các kết luận, quyết định sau thanh tra, kiểm tra và giải quyết đơn thư;

- Đối với những kết luận thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo mới phát sinh, phải đảm bảo tỷ lệ thu hồi về kinh tế đạt từ 80% trở lên.

Trên đây là kết quả công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm. UBND thành phố báo cáo BTV thành ủy, BCH đảng bộ thành phố và HĐND thành phố xem xét, cho ý kiến./.

**TM.UBND THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH**

Trần Đức Điện

THÔNG KÊ KẾT QUẢ GIÁ QUYẾT ĐƠN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018.
(Kèm theo Báo cáo số: /BC- UBND ngày /6/2018)

I- Thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố

TT	Tên, địa chỉ người đứng đơn	Nội dung đơn	Phân loại	KQ GQ, xử lý	Đánh giá đúng, sai	Ghi chú
1	Ông Trần Anh Trang Số 85, đường Trần Hưng Đạo, phường Tiên An	Phản ánh về những việc làm sai trái, không đúng mực của Hội quản lý trật tự đô thị thành phố vào buổi sáng ngày 01/12/2017	PA	Đã GQ		
2	Ông Ngô Văn Lô Khu Triều Xá, phường Hợp Lĩnh	Không đồng ý về việc phạt gia đình ông 6.000.000 đồng và ông đề nghị tạo điều kiện cho gia đình ông được xây dựng lại các công trình bị phá dỡ tại mảnh đất thuộc diện giải tỏa Quốc lộ 38	PA	Đã GQ		
3	Ông Hà Trần Xuân Số 92, đường Thành Bắc, phường Ninh Xá	Phản ánh về việc ông Chính, bà Thủy, ông Duẩn, bà Oanh (Là anh em họ của ông Xuân) có hành vi phá hoại tài sản, chiếm dụng đất của gia đình ông Xuân và đánh người gây thương tích	PA	Đã GQ		
4	Ông Phan Văn Thường Số 47, đường Nguyễn Gia Thiệu, phường Suối Hoa	Đề nghị cung cấp Quyết định và các tài liệu liên quan trong Quyết định 1253/QĐ-UB ngày 29/12/1998 của UBND thị xã Bắc Ninh.	ĐN	Đã GQ		
5	Bà Nguyễn Thị Luyến Thôn Thái Bảo, xã Nam Sơn	Phản ánh về việc chống và con trai bà lợi dụng việc làm thủ tục vay tiền ngân hàng để sang tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên bà sang tên Ông Thông và ông Thông (Chồng và con trai bà Luyến)	PA	Đã GQ		
6	Ông Nguyễn Văn Kỳ và 04 công dân Khu Dương Ổ, phường Phong Khê	Không đồng ý với Công văn số 2943/UBND-TNMT ngày 30/10/2017 của UBND thành phố Bắc Ninh và đề nghị xem xét, giải quyết cho 05 hộ dân có đơn được cấp đất tái định cư.	KN	Đã GQ		
7	Ông Trần Văn Minh Khu Khuất Toại, phường Khúc Xuyên	Đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai giữa ông Trần Văn Minh và ông Trần Văn Trường cùng trú tại Khu Khuất Toại, phường Khúc Xuyên, thành phố Bắc Ninh; đình chỉ việc xây dựng trên Thửa đất số 286, tờ bản đồ số 10, diện tích 319,8m ² mang tên bà Nguyễn Thị Liên.	ĐN	Đã GQ		
8	Ông Nguyễn Văn Hùng Khu 3, phường Đại Phúc	Phản ánh về việc ông Nguyễn Văn Trường trú tại khu 3, phường Đại Phúc tự ý làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Thửa đất số 75, diện tích 1643m ² là không đúng quy định của pháp luật. Đề nghị thu hồi lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp trên.	PA	Đã GQ		
9	Ông Nguyễn Tiến Lợi Khu Chu Mầu, phường Văn Dương	Phản ánh một số sai phạm của UBND phường Văn Dương trong việc quản lý và sử dụng đất đai tại Dự án dân cư Bãi Cát - Cầu Ngà, khu Chu Mầu.	PA	Đã GQ		
10	Bà Nguyễn Thị Thêm Khu 1, phường Thị Cầu	Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, tạo điều kiện cho gia đình bà được nợ số tiền còn thiếu để đủ điều kiện giao lô đất tái định cư theo phương án đã được duyệt.	ĐN	Đã GQ		
11	Bà Hoàng Thị Nhâm Số nhà 6, đường Phạm Thinh, phường Ninh Xá	Đề nghị cưỡng chế, xử lý công trình nhà 3 tầng của ông bà Thăng Ngao do công trình bị phá dỡ dở dang đang có dấu hiệu sắp đổ ảnh hưởng tới tính mạng và tài sản của những hộ dân sống xung quanh.	ĐN	Đang GQ		
12	Ông Nguyễn Văn Quyền Thôn Kim Đồi, xã Kim Chân	Đề nghị liên quan đến việc xét duyệt nghệ nhân quan họ	ĐN	Đã GQ		
13	Ông Trần Quang Bình Khu 10, phường Đại Phúc	Khiếu nại về việc thu hồi đất của gia đình ông Trần Quang Vinh theo Quyết định số 1975/QĐ-UBND ngày 09/9/2017 để thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường QL18 đến trung tâm hành chính mới phường Văn Dương giai đoạn 2.	KN	Đã GQ		
14	Đơn nặc danh	Tố cáo bà Lưu Thị Kim Anh là Hiệu trưởng Trường tiểu học Tiên An thu cho một số Khoản tiền không đúng quy định.	TC	Đã GQ		
15	Đơn nặc danh	Phản ánh cán bộ địa chính phường Vũ Ninh tự ý cho san lấp một góc hồ Đồng Trầm để xây nhà, trồng cây trái phép...	PA	Đã GQ		
16	Ông Nguyễn Văn Được Khu 9, phường Đại Phúc	Đề nghị dừng việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với Lô đất số CL34-47, diện tích 72,5m ² thuộc dự án đất dân cư dịch vụ khu 9, phường Đại Phúc	ĐN	Đã GQ		
17	Bà Hoàng Thị Lệ Thủy Số nhà 6, ngõ 640/43, Nguyễn Văn Cừ, Tổ 13, phường Gia Thủy, quận Long Biên, Hà Nội	Đề nghị hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền trên đất số BY 212620 do UBND thành phố Bắc Ninh cấp ngày 10/7/2015 cho ông Hoàng Kim Chất và bà Nguyễn Thị Ninh tại Thửa đất số 8, tờ bản đồ số 8, diện tích 78,9m ² tại phường Đáp Cầu.	ĐN	Đang GQ		
18	Ông Nguyễn Đình Sơn Khu 5, phường Tiên An	Đề nghị được mua 01 lô đất ở với giá đất của Nhà nước	ĐN	Đã GQ		
19	Ông Bùi Trọng Tú Khu Hòa Đình, phường Võ Cường	Phản ánh về dự án ở Xứ đồng Ao Súng Võ Cường và đề nghị làm vỉa hè đường 295B	ĐN	Đã GQ		

20	Ông Nguyễn Văn Lâm Kóm Đông 2, Khu Đô Xá, phường Ninh Xá	Khiếu nại về việc thu hồi đất tại Dự án K14; Quyết định cưỡng chế và đề nghị cấp 01 lô đất theo tiêu chuẩn.	ĐN	Đã GQ
21	Hà Đỗ Thị Sư Kóm Đông 2, thôn Đô Xá, phường Ninh Xá	Đề nghị sao lục Quyết định số 472/QĐ-UBND ngày 09/4/2009 và Quyết định số 932/QĐ-UBND ngày 05/5/2017 của UBND thành phố Bắc Ninh/	ĐN	Đã GQ
22	1)om nặc danh	Phản ánh về việc ông Minh và bà Trọng ở Xóm Giã 3 mở cơ sở cá độ, đá chơi gà, cho vay nặng lãi ảnh hưởng đến an ninh trật tự trong khu vực	PA	Đã GQ
23	Ông Nguyễn Văn Trung Thị Đào Xá, phường Phong Khê	Đề nghị giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất ở giữa hộ gia đình ông Trung và gia đình ông Nguyễn Văn Kiệt tại Thửa đất số 12b, tờ bản đồ số 21, diện tích 228m ² .	ĐN	Đang GQ
24	Lià Nguyễn Thị Quyên Thị 6, phường Đại Phúc	Phản ánh về việc bà Nguyễn Thị Tân ở Thôn Đông Dương, xã Nam sơn, thành phố Bắc Ninh và văn phòng công chứng Lê Văn Lâm làm giả chữ kí trong hợp đồng chuyển nhượng sử dụng đất của gia đình bà Quyên và bà Tân	PA	Đã GQ
25	Lià Trần Thị Lai Thị 8, phường Đại Phúc	Đề nghị xem xét chính sách về nhà ở cho gia đình thân nhân liệt sĩ	ĐN	Đã GQ
26	Ông Nguyễn Văn Loan Thị Xuân Ô B, phường Võ Cường	Đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với Lô đất số 56,57 theo Quyết định số 1390/QĐ-UBND ngày 23/8/2004 của UBND thành phố Bắc Ninh	ĐN	Đã GQ
27	Ông Nguyễn Chu Quang và một số hộ dân sống tại đường Nguyễn Đăng Sơ, phường Ninh Xá	Phản ánh về việc Xưởng sản xuất, tái chế nhựa tại số nhà 76, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Ninh Xá trong quá trình sản xuất phát sinh tiếng ồn, chất thải (mùi, bụi, hóa chất) không qua xử lý, xả trực tiếp ra môi trường gây ảnh hưởng đến đời sống và sức khỏe của nhân dân trong khu vực.	PA	Đã GQ
28	Ông Nguyễn Đăng Tuất Khu Thượng, phường Khắc Niệm	Đề nghị xác định lại diện tích đất bồi thường của gia đình ông tại Dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp Trường trung cấp y tế thành trường Cao đẳng y tế Bắc Ninh	ĐN	Đã GQ
29	Ông Ngô Thế Thành Khu 5, phường Đáp Cầu	Khiếu nại về việc UBND phường Đáp Cầu yêu cầu tháo dỡ mái che và có hành vi cưỡng chế sai quy định của pháp luật.	KN	Đang GQ
30	Ông Nguyễn Sỹ Thảo và 1 số công dân Khu Khả Lễ 2, phường Võ Cường	Đề nghị xây tường bao quanh nghĩa trang, hệ thống nước sạch và đầu nối hệ thống giao thông	ĐN	Đã GQ
31	4) đồng chí Thanh niên xung phong phường Phong Khê	Đề nghị liên quan đến việc hưởng chế độ thanh niên xung phong	ĐN	Đã GQ
32	Bà Nguyễn Thị Bẩy Số 168, đường Trần Hưng Đạo, phường Tiên An	Đề nghị hủy xác nhận ngày 03/12/2009 của phòng Tài nguyên và môi trường thành phố từ đất hộ gia đình thành đất của cá nhân bà Nguyễn Thị Bẩy.	ĐN	Đang GQ
33	Bà Nguyễn Thị Tuyết Khu 5, phường Đại Phúc	Phản ánh Thửa đất số 25, tờ bản đồ số 02, phường Đại Phúc mà gia đình bà đang quản lý, sử dụng có một ngôi mộ thuộc dòng tộc họ Hoàng ở khu 10, phường Đại Phúc. Gia đình bà đề nghị cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo di chuyển ngôi mộ để gia đình xây dựng	PA	Đã GQ
34	Ông Nguyễn Thành Nam Phường Vũ Ninh	Đề nghị xác minh diện tích đất, thời điểm và hiện trạng sử dụng đất, lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với phần đất đối dư	ĐN	Đã GQ
35	Ông Nguyễn Văn Hải Khu Thượng, phường Khắc Niệm	Đề nghị giao đất tái định cư theo quy định	ĐN	Đã GQ
36	Ông Nguyễn Tiến Lợi Khu Dương Ổ, phường Phong Khê	Đề nghị điều chỉnh lại Quy định dùng tên ông Nguyễn Tiến Lợi	ĐN	Đã GQ
37	Ông Nguyễn Đức Hoàn Khu Tiên Xá, phường Hạp Lĩnh	Đề nghị xem xét, giải quyết số đất đã thu hồi công với số đất liên kế của gia đình để đủ 1 suất nhà làm nhà.	ĐN	Đã GQ
38	Công ty cổ phần xây dựng Thủy Lợi 1, phường Hạp Lĩnh, thị trấn phố Bắc Ninh	Đề nghị giải quyết, thu hồi lại phần đất bị lấn chiếm và xây dựng trái phép.	ĐN	Đã GQ
39	Bà Phạm Thị Thu Hằng Hàng Vinh, Hương Trà, Thửa Thiên Huệ	Đề nghị hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên bà Đỗ Thị Sư (đất tại Vũ Ninh)	ĐN	Đang GQ
40	Ông Hoàng Văn Lợi Thị 52, khu 7, phường Thị Cầu	Đề nghị xem xét cho gia đình không phải nộp tiền điện tích ở tại khu tập thể Lữ đoàn 229	ĐN	Đã GQ
41	Ông Vương Tiến Tài Nià báo Công Luận	Phản ánh của bạn đọc về Công trình xây dựng tại dự án khu nhà ở và dịch vụ công cộng tại Việt Long	PA	Đã GQ
42	Các công dân K15, phường Kinh Bắc	Đề nghị liên quan đến nhà máy Nhựa của ông Hải	ĐN	Đang GQ
43	Bà Nguyễn Thị Nhung Khu Đô Xá, phường Ninh Xá	Đề nghị UBND thành phố xét Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 268, Tờ bản đồ số 7, diện tích 200,2m ² và Thửa đất số 292, diện tích 194,6m ² cho gia đình bà	ĐN	Đã GQ
44	Ông Nguyễn Trọng Lạng	Đề nghị hỗ trợ tiền thuê công liệt sĩ và tác động để gia đình đi xác định ADN	ĐN	Đã GQ

	Thôn Triều Thôn, xã Nam Sơn				
	Bà Bùi Thị Thủy				
45	Khu Hồ Ngọc Lân, phường Kinh Bắc		Đề nghị cấp đất nông nghiệp giao lâu dài cho bà và con gái bà		Đã GQ
46	Ông Hồ Văn Tạng và một số công dân khu 1,2,10, phường Đại Phúc		Đề nghị được cấp đất tái định cư khi thu hồi đất để thực hiện dự án khách sạn 5 sao do công ty Đại Hoàng Long làm chủ đầu tư.		Đã GQ
47	Ông Nguyễn Ngọc Du và bà Trịnh Thị Ba Khu 4, phường Đại Phúc		Đề nghị thu hồi đất đã cấp sai cho ông Nguyễn Ngọc Mạnh để cấp lại cho gia đình bà		Đã GQ
48	Bà Hoàng Thị Bích và một số hộ kinh doanh tại Kí ốt chợ Đọ Xá, phường Ninh Xá		Khiếu nại văn bản của UBND phường Ninh Xá liên quan đến việc thi công vỉa hè chợ Đọ Xá		Đã GQ
49	Ông Nguyễn Văn Quý Khu Bò Sơn, phường Võ Cường		Đề nghị xác định lại phần diện tích đất đã		Đã GQ
50	Ông Bùi Văn Thi và ông Bùi Văn Tuấn Khu 9, phường Đại Phúc		Đề nghị giải quyết một số nội dung liên quan đến dự án đất DCDV của khu 9, phường Đại Phúc		Đã GQ

11- Thuộc thẩm quyền của UBND xã, phường.

TT	Tên, địa chỉ người đứng đơn	Nội dung đơn	Phân loại	Thẩm quyền giải quyết	KQ GQ, xử lý	Đánh giá đúng, sai
1	Ông Nguyễn Văn Môn Thôn Kim Đồi, xã Kim Chân	Không nhất trí với Công văn số 99/CV-UBND ngày 27/10/2017 của UBND xã Kim Chân trả lời nội dung đơn đề nghị của gia đình ông Môn	KN	Xã Kim Chân	Đã GQ	Sai
2	Ông Nguyễn Tiên Hội	Đề nghị giải quyết đất ruộng 10% của gia đình giữa bố và con	ĐN	"	Đã GQ	
3	Ông Nguyễn Văn Hoàn	Đề nghị giải quyết tranh chấp đất ở của 2 anh em	ĐN	"	Đã GQ	
4	Bà Trần Thị Thanh Thôn Sơn, phường Hạp Lĩnh	Tổ cáo ông Trần Văn Sơn sinh năm 1966 ở thôn Sơn, phường Hạp Lĩnh cùng với các cán bộ của UBND phường Hạp Lĩnh thực hiện không đúng các thủ tục, trình tự khi giao đất...	TC	P.Hạp Lĩnh	Đã GQ	
5	Ông Vũ Văn Minh Khu Tiên Xá, phường Hạp Lĩnh	Phản ánh về việc cán bộ Khu Tiên Xá, gây khó khăn cho gia đình ông trong việc nhận tiền bồi thường	PA	"	Đã GQ	
6	Ông Nguyễn Văn Đông Khu Tiên Xá, phường Hạp Lĩnh	Phản ánh về việc ngày 04/4/2018 của UBND phường Hạp Lĩnh cùng một số cán bộ Công an phường phá tương rào, lấy toàn bộ đồ đạc, hàng phế liệu kinh doanh của gia đình ông không có thông báo, không có biên bản làm việc	PA	"	Đã GQ	
7	Ông Nguyễn Văn Dương Khu Tiên Xá, phường Hạp Lĩnh	Phản ánh về việc ngày 04/4/2018, UBND phường Hạp Lĩnh cùng một số cán bộ Công an phường xông vào nhà lấy toàn bộ đồ đạc, hàng hóa kinh doanh của gia đình ông	ĐN	"	Đã GQ	
8	Bà Lê Thị Chử	Đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai	ĐN	"	Đã GQ	
9	Ông Nguyễn Văn Dương	Đề nghị xác minh nguồn gốc đất	ĐN	"	Đã GQ	
10	Bà Ngô Thị Mỹ	Đề nghị ông Nguyễn Văn Tựa chấm dứt hành vi chuyển nhượng Thừa đất số 66, tờ bản đồ số...	ĐN	"	Đã GQ	
11	Các hộ dân khu phố Vả (đại diện ông Phạm Thanh Hồng)	Phản ánh một số hộ dân cản trở không cho xây dựng đường dẫn nước thải	ĐN	"	Đang GQ	
12	Bà Lê Thị Lự	Đề nghị giải quyết tranh chấp	ĐN	"	Đã GQ	
13	Bà Quân Thị Tân	Đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai	ĐN	"	Đã GQ	
14	Ông Nguyễn Đình Xoa	Đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai	ĐN	"	Đã GQ	
15	Đơn nặc danh gửi qua hòm thư điện tử	Phản ánh về việc Xưởng đá ọp tại đường Kinh Bắc 2, thành phố Bắc Ninh trong quá trình sản xuất gây khói bụi, ô nhiễm môi trường. Đề nghị kiểm tra và có biện pháp xử lý	ĐN	"	Đã GQ	
16	Ông Trần Văn Nam Số 604, đường Thiên Đức, phường Kinh Bắc	Đề nghị xác định mốc giới 02 thửa đất của ông Trần Văn Nam và bà Nguyễn Thị Quý ở khu Yên Mãn, phường Kinh Bắc.	PA	P. Kinh Bắc	Đã GQ	
17	Bà Nguyễn Thị Di	Đề nghị xác định ranh giới đường công rãnh của ngõ xóm	ĐN	"	Đã GQ	
18	Bà Nguyễn Thị Xuân Kàu Khúc Toại, phường Khúc Xuyên	Đề nghị UBND phường Khúc Xuyên xem xét lại kết luận ngày 12/5/2017	ĐN	"	Đã GQ	Đúng
19	Ông Trần Văn Đường Chầu Khúc Toại, phường Khúc Xuyên	Phản ánh về việc hộ gia đình ông Trần Văn Nhân ở xóm Ngõ Tây, Khu Khúc Toại xây dựng công nhà trên đất công của ngõ xóm	ĐN	P. Khúc Xuyên	Đã GQ	
20	Ông Nguyễn Duy Anh	Phản ánh về việc gia đình bà Đu Nghiễm lấn chiếm đất công từ năm 1998 đến nay	PA	"	Đã GQ	

	Xóm Hào Bình, Khu Khắc Toại							
21	Bà Nguyễn Thị Huy	Phản ánh về việc Chủ tịch UBND phường và Phó Chủ tịch UBND phường lợi dụng chức vụ bao che cho người thân trong gia đình lấn chiếm đất công. Bà đề nghị xử lý nghiêm.	PA	"		Đang GQ		
22	Ông Nguyễn Văn Sơn	Phản ánh về việc ông Thắng cùng khu tự ý xây dựng trái phép bãi phân công ra vào mảnh đất của gia đình bà. Đề nghị UBND phường yêu cầu ông Thắng phá dỡ bức tường.	PA	"		Đang GQ		
23	Ông Trần Văn Minh	Đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai	DN	"		Đã GQ		
24	Bà Nguyễn Thị Thủy (Chính)	Đề nghị liên quan đến đất ao trước ruộng ngoài	DN	"		Đã GQ		
25	Ông Vũ Ngọc Danh (Lan)	Kiến nghị liên quan đến đất ruộng sản xuất của hộ gia đình	DN	"		Đã GQ		
26	Ông Trần Văn Đường	Kiến nghị liên quan đến việc ông Nhân xây công trên đất công	KN	"		Đã GQ		
27	Bà Nguyễn Thị Bắc	Phản ánh về việc ông Nguyễn Văn Dương đã tự ý lắp công tiêu nước của hàng xóm	PA	"		Đã GQ		
28	Ông Nguyễn Văn Thắng	Đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai	DN	"		Đã GQ		
29	Bà Nguyễn Thị Thao (Hùng)	Đề nghị giải quyết liên quan đất đai của các cụ để lại	DN	"		Đã GQ		
30	Ông Lê Văn Thái	Đề nghị giải quyết liên quan đất đai của các cụ để lại	DN	"		Đã GQ		
31	Ông Ngô Thế Quyết	Đề nghị giải quyết liên quan đất đai của các cụ để lại	DN	"		Đã GQ		
32	Ông Nguyễn Văn Đô	Đề nghị giải quyết tranh chấp đất ruộng rau muống	DN	"		Đang GQ		
33	Ông Nguyễn Đức Giáp	Đề nghị kiểm tra làm rõ nguồn gốc đất	DN	"		Đã GQ		
34	Ông Nguyễn Văn Giảng Khí Đông, phường Khắc Niệm	Phản ánh về việc năm 2001 gia đình ông tương đương đất số 01, diện tích 93,5m ² tại thôn Đông, phường Khắc Niệm và đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính nhưng đến nay chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ông đề nghị trả lời bằng văn bản về lý do chậm trễ trên	PA	P. Khắc Niệm		Đã GQ		
35	Bà Trinh Thị Huệ Khí Đông, phường Khắc Niệm	Đề nghị trả lời nội dung đơn bà đã gửi tại phường phản ánh về thái độ làm việc của ông Ngô là Xã hội trường phường Khắc Niệm.	DN	"		Đã GQ		
36	Ông Nguyễn Hữu Thực Khí Thượng, phường Khắc Niệm	Phản ánh việc ông Vũ Quang Dũng ở khu Thượng, phường Khắc Niệm tự ý xây dựng nhà trên khu đất chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tự ý đập tường bao quanh khu Mỏ của gia đình ông Thích.	PA	"		Đang GQ		
37	Ông Nguyễn Ngọc Hân và Bà Nguyễn Thị Dược Khí Đông, phường Khắc Niệm	Đề nghị UBND phường hoàn tất các thủ tục cần thiết để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất	DN	"		Đang GQ		
38	Ông Phan Văn Tuyền Khí Thượng, phường Khắc Niệm	Đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai giữa gia đình ông và gia đình ông Nguyễn Văn Thế	DN	"		Đã GQ		
39	Ông Dương Khắc Dụng Khí Tiên Ngoại, phường Khắc Niệm	Đề nghị gia đình ông Nguyễn Đăng Ngời trả dù diện tích đất đã bán cho gia đình ông	DN	"		Đã GQ		
40	Ông Nguyễn Xuân Thủy Khí Tiên Ngoại, phường Khắc Niệm	Đề nghị khu Tiên Ngoại trả một số hộ dân bị cột điện vào đất nông nghiệp số tiền diện tích bị thu	DN	"		Đã GQ		
41	Ông Nguyễn Hữu Thực Khí Thượng, phường Khắc Niệm	Đề nghị giải quyết mâu thuẫn về đất đai do nhà ông Dũng hàng xóm nhà ông tự ý xây dựng và đập tường bao quanh khu mỏ của gia đình ông	DN	"		Đã GQ		
42	Ông Vũ Đức Triệu Khí Tiên Ngoại, phường Khắc Niệm	Đề nghị xử lý vi phạm đất đai của ông Nguyễn Văn Sinh do xây dựng lấn chiếm lên đất tập thể và của gia đình ông	DN	"		Đang GQ		
43	Luật sư Trương Quốc Hào Phòng 507, Tòa nhà Nông lâm sản chế biến, 25 Tân Mai, Hà Nội	Đề nghị UBND phường Vũ Ninh xem xét, giải quyết một số nội dung đề nghị của Luật sư liên quan đến việc giải quyết đơn thư của Ông Lộc và các cá nhân, hộ gia đình có liên quan Tổ cáo cán bộ địa chính phường Vũ Ninh tự ý cho san lấp một góc hồ Đông Trầm để xây nhà, trồng cây trái phép...	DN	Phường Vũ Ninh		Đã GQ		
44	Đơn nhắc danh		TC	"		Đã GQ		
45	Bà Bùi Thị Diễm Khu C6 Mễ, phường Vũ Ninh	Đề nghị giải quyết, xác định đường đi chung vì hàng xóm không cho mở cửa ra ngõ	DN	"		Đã GQ		
46	Bà Nguyễn Thị Dưa Khu Phúc Sơn, phường Vũ Ninh	Đề nghị giải quyết tranh chấp di sản thừa kế	DN	"		Đang GQ		
47	Bà Phan Thị Thảo Đường Nguyễn Gian Thanh, phường Suối Hoa	Đề nghị kiểm tra việc sửa chữa nhà của anh Lý theo quy định của Pháp luật	DN	"		Đã GQ		
48	Ông Nguyễn Quang Thắng Đường Nguyễn Gian Thanh, phường Suối Hoa	Đề nghị kiểm tra việc sửa chữa nhà của anh Lý gây ảnh hưởng đến các nhà liền kề	DN	"		Đã GQ		
49	Một số gia đình khu Công Bình	Đề nghị giải quyết một số gia đình trong khu lấn chiếm rãnh thoát nước	DN	"		Đã GQ		

50	Bà Nguyễn Thị Hà và bà Nguyễn Thị Mạn Khu Phúc Sơn, phường Vũ Ninh	Đề nghị xử lý công thoát nước tại Xóm Mới khu Phúc Sơn gây ô nhiễm môi trường	ĐN	"	Đã GQ
51	Bà Dương Thị Thanh Nhân Khu Suối Hoa, phường Vũ Ninh	Đề nghị kiểm tra hiện trạng nhà ở vì gia đình liên kế tự ý cho gạch vào phần tường nhà bà	ĐN	"	Đã GQ
52	Ông Nguyễn Quang Trung Khu Thanh Sơn, phường Vũ Ninh	Đề nghị kiểm tra tranh giới và quyền sử dụng đất giữa các hộ dân liền kề	ĐN	"	Đã GQ
53	Bà An Thị Quý Khu Công Bình, phường Vũ Ninh	Đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai giữa bà và gia đình	ĐN	"	Đã GQ
54	Bà Tạ Thị Bắc và bà Phạm Thị Kim Tiến Xóm Núi, khu Bồ Sơn	Phản ánh về việc một số hộ gia đình ở Xóm Núi lấn chiếm đường đi của ngõ xóm	PA	P. Võ Cường	Đang GQ
55	Bà Đặng Thị Huệ và 05 hộ dân Khu Bồ Sơn, phường Võ Cường	Đề nghị liên quan đến việc điều chỉnh quy hoạch của Công ty Cao nguyên đối với khu đất tự khai phá, lấn tạo phía sau Đoàn quan họ của 06 hộ gia đình.	ĐN	"	Đang GQ
56	Đem nộp danh	Đề nghị UBND phường Võ Cường kiểm tra về việc ông Nguyễn Ngọc Doanh-Cụm trường dân cư số 4, khu Bồ Sơn chiếm dụng đất đai, tự ý thu tiền của người dân từ nơi khác về địa phương mua đất trái quy định của pháp luật và có thái độ vô văn hóa khi làm việc với công dân.	ĐN	"	Đang GQ
57	Bà Nguyễn Thị Huệ Công nhân Công ty Thảm may xuất khẩu Bắc Ninh	Đề nghị giải quyết tranh chấp giữa gia đình bà Nguyễn Thị Huệ và ông Đào Hồng Quang về việc bồi thường đất tái định cư khi thu hồi nhà đất khu tập thể Thảm may xuất khẩu.	ĐN	"	Đang GQ
58	Ông Hán Huy Trường Tổ dân phố số 4, khu Bồ Sơn	Phản ánh về việc ông Nguyễn Văn Quý ở Cụm 4, khu Bồ Sơn gây khó khăn cho ông Trường trong việc cắm mốc xây nhà trên Thửa đất ông Trường mua lại của ông Nguyễn Mạnh hùng và bà Nguyễn Thị Khuyên ở xã An Thịnh, huyện Lương Tài	PA	"	Đang GQ
59	Ông Nguyễn Văn Hoàng Cụm dân cư số 4, khu Bồ Sơn, phường Võ Cường	Tổ cáo ông Nguyễn Văn Mậu ở khu Bồ Sơn chiếm đoạt và chuyển đổi sai mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở, chuyển nhượng bất hợp pháp gây bức xúc trong quần chúng, nhân dân	TC	"	Đã GQ
60	Bà Nguyễn Thị Hằng 112 Nguyễn Cao, phường Ninh Xá	Kiến nghị gia đình bà Nguyễn Thị Xây (con trai Phạm Đức Liệu) xây nhà trên đất của gia đình đã mua.	KN	"	Đã GQ
61	Ông Nguyễn Văn Hải Cụm 4, khu Bồ Sơn	Kiến nghị gia đình anh Vũ Phương Nam xây nhà trên đất của gia đình	KN	"	Đang
62	Bà Nguyễn Thị Thu Khu Bồ Sơn, phường Võ Cường	Đề nghị giải quyết về việc các anh em ruột của chồng không cho xây dựng phòng trọ trên đất đã có sổ đỏ mang tên chồng.	ĐN	"	Đang
63	Ông Nguyễn Văn Công Hải Dương	Đề nghị UBND phường đo đạc và cắm mốc giới diện tích đất của 2 gia đình hàng xóm liền kề phân đất ruộng của gia đình ông.	ĐN	"	Đang
64	Ông Nguyễn Khắc Phong Khu Xuân O B, phường Võ Cường	Kiến nghị công ty xây dựng bên xe tỉnh tại Khả Lễ đo đất và xây dựng khung xương trên phân đất ruộng của gia đình ông.	KN	"	Đang GQ
65	Bà Chu Thị Bốn	Đề nghị đòi đất của anh Dũng, chị Hà đã ủy quyền cho bà Bốn và bà Điện Thị Dũng do đã mua bán	ĐN	"	Đang GQ
66	Ông Nguyễn Văn Chúc Cụm 4, khu Bồ Sơn	Đề nghị đòi lại diện tích ngõ đi chung của tập thể do ông Lộc xây công lên	ĐN	"	Đang GQ
67	Ông Lê Văn Vọng Ninh Xá, Bắc Ninh	Đề nghị gia đình bà Nguyễn Thị Tâm trả lại phần công thoát nước thải của tập thể vì gia đình bà đã xây và láng xi cát trên công.	ĐN	"	Đang GQ
68	Ông Nguyễn Chiêu Sinh Khu Xuân O A, phường Võ Cường	Kiến nghị đất của gia đình không có lối đi	ĐN	"	Đang GQ
69	Ông Nguyễn Văn Tùng và một số hộ dân Xóm 5 Khu Xuân O A, phường Võ Cường	Kiến nghị về việc anh Đăng tự ý lấn thêm 50 viên lên vỉa hè và dựng khung xương	KN	"	Đang GQ
70	Ông Hà Trần Xuân Số 92 Thành Bắc, phường Ninh Xá	- Đề nghị hòa giải tranh chấp quyền sử dụng đất giữa ông Xuân và gia đình ông Nguyễn Văn Cường. - Yêu cầu ông Hoàng Đức Trung, bà Hoàng Thị Nhâm xây dựng lại cạnh cửa mở sang phần đất của gia đình ông Xuân	KN	"	Đang GQ
71	Bà Đặng Thị Nguyệt và 10 công dân Khu Đọ Xá, phường Ninh Xá	Kiến nghị việc UBND phường Ninh Xá quy hoạch bãi đỗ xe chợ Đọ là không khả thi và việc thu tiền của người dân tại chợ Đọ từ năm 2012 đến năm 2017 là sai quy định.	ĐN	Phường Ninh Xá	Đã GQ
72	Bà Trương Thị Huệ và 17 hộ gia đình khu phố Ninh Xá 3, phường Ninh Xá	Phản ánh về việc quá trình thi công, tháo dỡ tòa nhà của cơ quan Lương thực gây tiếng ồn, khói bụi ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến các công trình lân cận.	KN	"	Đã GQ
			PA	"	Đã GQ

73	Bà Lưu Thị Mỹ K1. K15, phường Ninh Xá	Đề nghị các cơ quan xem xét giải quyết việc gia đình ông bà Tùng Loan xây dựng chỗ lán chiếm hết cả phần diện tích hành lang và khu vực công.	DN	"	Dã GQ	
74	Bà Bùi Thị Nga Khu Trần Ngoại, phường Khắc Niệm	Thay mặt 14 hộ kinh doanh tại chợ Dọ Xá khiếu nại Thông báo số 03/TB-UBND ngày 10/1/2018 của Chủ tịch UBND phường Ninh Xá.	KN	"	Dã GQ	
75	Ông Trần Thị Chung	Đề nghị UBND phường giải quyết việc nhà anh Tiu thi công nhà làm hỏng mái nhà của nhà chị.	DN	"	Dã GQ	
76	Ông Nguyễn Tiến Lợi Khu 1 Chu Mậu, phường Văn Dương	Phản ánh về việc ông làm đơn xin hỗ trợ từ quỹ đền ơn đáp nghĩa nhưng UBND phường không xem xét, giải quyết. Ông cho rằng ông Trọng trả đắp cá nhân.	PA	P. Văn Dương	Dã GQ	
77	Ông Chu Mậu, phường Văn Dương	Đề nghị giải quyết hỗ trợ làm đường của phường đi qua đất nhà ông Vinh	DN	"	Dã GQ	Sai
78	Ông Đoàn Quang Phó Lan 1 Làng, Văn Dương	Kiểm tra diện tích ngõ đi chung	DN	"	Dã GQ	
79	Bà Nguyễn Thị Bảy Phường Tiên An, thành phố Bắc Ninh	Phản ánh về việc ông Tri san vào đất của cha ông để lại	PA	"	Dã GQ	
80	Ông Nguyễn Xuân Vinh Khu 1 Lâm Trại, phường Văn Dương	Phản ánh về việc ông quyết đề ông nước thải sang đất và xây dựng nhà trọ lấn vào đất ở nhà ông Vinh	PA	"	Dã GQ	Sai
81	Ông Nguyễn Văn Thi và 04 công dân Khu 4, phường Đại Phúc	Đề nghị liên quan đến việc xây dựng nhà văn hóa khu 9, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh	DN	P. Đại Phúc	Dã GQ	
82	Ông Nguyễn Văn Thuyết Số 1A1, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh	Đề nghị liên quan đến việc giúp định suất của UBND phường Đại Phúc để cấp đất gián dân tại Dự án khu nhà ở số 1 (Khu 2&3), phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh	DN	"	Dang GQ	
83	Ông Nguyễn Văn Mạnh và ông Nguyễn Văn Hùng Khu 12, phường Đại Phúc	Đề nghị cấp đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ tại Dự án đất dân cư dịch vụ Khu 2, phường Đại Phúc	DN	"	Dã GQ	
84	Ông Nguyễn Văn Tâm Khu 7, phường Đại Phúc	Phản ánh về việc năm 1997 gia đình ông được UBND phường Đại Phúc cho mua 01 lô đất tại Dự án Đình Pheo nhưng đến nay chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ông đề nghị làm rõ về việc trên.	PA	"	Dang GQ	
85	Ông Nguyễn Văn Hương Khu 3, phường Đại Phúc	Đề nghị kiểm tra lại quy trình thực hiện thủ tục phân chia tài sản để làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Văn Tường tại Thửa đất số 134, tờ bản đồ 29, diện tích 1528,3m ² .	DN	"	Dã GQ	
86	Ông Nguyễn Văn Lợi Khu 3, phường Đại Phúc	Đề nghị giải quyết về việc Công ty TNHH Bảo Hùng tự động xây dựng tường bao quanh khu đất Cửa đình ở khu 5, phường Đại Phúc mà chưa có sự thông nhất với nhân dân trong khu	DN	"	Dã GQ	
87	Ông Đỗ Văn Điền Khu 10, phường Đại Phúc	Phản ánh về việc ông Nguyễn Xuân Dũng, ông Nguyễn Kim Thuận cùng các ông Trần Mạnh Linh, ông Đỗ Văn Hà lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng quy định của pháp luật cho ông Trần Mạnh Linh và ông Đỗ Văn Hà.	PA	"	Dã GQ	
88	Bà Nguyễn Thị Quyên Khu 6, phường Đại Phúc	Đề nghị làm rõ về việc chuyển nhượng lô đất số 28, ô 23 tại khu 6, phường Đại Phúc	DN	"	Dã GQ	
89	Ông Nguyễn Văn Thuyết Khu 2, phường Đại Phúc	Phản ánh về việc ông Thuyết không có tên trong danh sách cấp đất DCDV Khu 2, phường Đại Phúc. Đề nghị kiểm tra.	DN	"	Dã GQ	
90	Bà Trần Thị Minh Phường Đình Kế, Bắc Giang	Tranh chấp đất đai với hộ ông Trần Văn Nhi, khu 5 phường Đại Phúc	DN	"	Dã GQ	
91	Bà Nguyễn Thị Thương Khu 7, phường Đại Phúc	Đề nghị liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất	DN	"	Dang GQ	
92	Bà Nguyễn Thị Quyên Khu 6, phường Đại Phúc	Đề nghị Về việc chia tài sản thừa kế đất ở của mẹ	DN	"	Dã GQ	
93	Ông Nguyễn Ngọc Bình Khu 6, Phường Đại Phúc	Đề nghị liên quan đến làm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của văn phòng công chứng Lê Văn Lâm	DN	"	Dang GQ	
94	Ông Nguyễn Văn Thành Khu 4, phường Đại Phúc	Đề nghị liên quan đến việc chưa nhận tiền GPMB tại dự án DCDV Khu 8	DN	"	Dang GQ	
95	Ông Nguyễn Văn Sơn Thôn Sơn Trung, xã Nam Sơn	Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết đất ở cho gia đình ông	DN	Xã Nam Sơn	Dã GQ	
96	Danh sách	Tổ cáo của Bộ Khu Dương Ở có nhiều sai phạm trong công tác quản lý tài chính khu	TC	P. Phong Khê	Dang GQ	

97	22 công dân phường Đáp Cầu	Đề nghị thanh toán tiền bao vệ dân phố từ năm 2012 đến năm 2015	ĐN	Đáp Cầu	Đã GQ	
98	Ông Ngô Thế Thành và 03 công dân Khu 5, phường Đáp Cầu	Khiếu nại Thông báo số 06/TB-UBND ngày 14/3/2018 của UBND, phường Đáp Cầu	KN	"	Đã GQ	
99	Đơn nạn danh	Tổ cáo cán bộ địa chính phường Vũ Ninh tự ý cho san lấp một góc hồ Đồng Trầm để xây nhà, trồng cây trái phép. Đề nghị liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất	TC	"	Đã GQ	
100	Ông Thái Ngô An	Đề nghị mở cửa ra ngõ đi chung	ĐN	"	Đã GQ	Sai
101	Khu 3, phường Đáp Cầu		ĐN	"	Đã GQ	Đúng
102	Ông Nguyễn Văn Chung Khu 5, phường Đáp Cầu	Đề nghị giải quyết việc gia đình ông Tiết Hương lấn chiếm và lấy gạch lấp công đi chưa tháo dỡ	ĐN	Xã Hòa Long	Đã GQ	Đúng
103	Ông Nguyễn Văn Chàng Thôn Hữu Chấp, xã Hòa Long	Đề nghị giải thích lý do đã có giấy phép xây dựng nhưng không được xây tại dự án Đồng Bùi	ĐN	P.Thị Cầu	Đã GQ	Đúng
104	Ông Nguyễn Mạnh Thùy Khu 1, phường Thị Cầu	Tổ cáo hộ bà Đào Thị Hương xây công lán chiếm đất của ngõ	TC	"	Đã GQ	Có đúng, có sai
105	Ông Nguyễn Trung Súc Khu 2, phường Thị Cầu	Đề nghị yêu cầu nhà hàng Đức Tùng có biện pháp che chắn không để khói sang nhà bên cạnh	ĐN	"	Đã GQ	Đúng
106	Ông Vũ Trang Khu 10, phường Đại Phúc	Đề nghị hòa giải tranh chấp nhà đất giữa các anh em trong gia đình	ĐN	P.Vệ An	Đã GQ	Sai
107	Ông Nguyễn Bá Độ Khu Niềm Xá, phường Kinh Bắc	Đề nghị giải quyết việc thiếu đất của ông tại khu 4	ĐN	"	Đã GQ	
108	Ông Trịnh Thị Thừa Khu Yên Mãn, phường Kinh Bắc	Đề nghị giải quyết việc gia đình bà được mua đất theo Nghị định 61/NĐ-CP nhưng chưa được làm Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất	ĐN	"	Đã GQ	Đúng
109	Ông Nguyễn Văn Bắc Khu 1, phường Vệ An	Đề nghị xác định ranh giới đất với nhà bà Vũ Thị Hiền liền kề	ĐN	"	Đã GQ	Đúng
110	Bà Vũ Thị Thu Hiền Khu 1, phường Vệ An	Đề nghị xác định ranh giới đất với nhà ông Nguyễn Văn Bắc liền kề	ĐN	"	Đã GQ	
111	Bà Nguyễn Thị Minh	Đề nghị liên quan đến việc thi công đường đi chung	ĐN	P. Tiên An	Đã GQ	
112	Ông Đặng Văn Long	Đề nghị liên quan đến công giáp ranh hộ liền kề	ĐN	"	Đã GQ	
113	Ông Nguyễn Quyết Chi	Đề nghị về việc xây dựng hộ liền kề	ĐN	"	Đã GQ	
114	Ông Tống Văn Khanh Khu Thượng Đông, phường Văn An	Đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai	ĐN	P. Văn An	Đã GQ	
115	Bà Nguyễn Thị Vê Khu Dương Xá 3, phường Văn An	Đề nghị giải quyết đường nước thải sinh hoạt	ĐN	"	Đã GQ	
116	Ông Nguyễn Văn Quang Khu Dương Xá 2, phường Văn An	Đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai	ĐN	"	Đã GQ	

